

Số: 27 /NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân
thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;*

*Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội
đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung chất vấn có phạm vi rộng, liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các lĩnh vực, nhằm đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2022. Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ thêm nhiều vấn đề, trong bối cảnh khó khăn do giá cả một số nguyên vật liệu đầu vào, nhất là xăng, dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương, các cấp, các ngành của thành phố đã tập trung cao độ, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân. Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và các giải pháp, cam kết của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và

Truyền thông, Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan tại phiên chất vấn.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc tình hình, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề với tinh thần xây dựng, tập trung vào những nội dung trọng tâm, sát với thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được chất vấn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành cơ bản đã tập trung trả lời các câu hỏi có trọng tâm, giải trình cơ bản các vấn đề đại biểu đặt ra, đưa ra các giải pháp cần thiết, lộ trình thực hiện, hoàn thành hầu hết nội dung được đại biểu chất vấn; đồng thời, nghiêm túc nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các giải pháp tích cực của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành. Để việc thực hiện nội dung chất vấn được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, tập trung vào những vấn đề sau đây:

1. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

a) Tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài khóa, tiền tệ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi đã được phân bổ vốn, tạo điều kiện cho các đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định.

b) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; rà soát, đánh giá năng lực, kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, kết hợp với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu; công khai thông tin về đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử để đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri theo dõi, giám sát các dự án đầu tư công.

c) Rà soát, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách đảm bảo tiến độ, nhất là dự án đầu tư sân Golf Côn Ấu. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá năng lực chủ đầu tư, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án.

2. Lĩnh vực công thương

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý thị trường, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiên quyết không để hàng hóa của nước ngoài không rõ nguồn gốc lưu thông, buôn bán trên địa bàn thành phố.

b) Rà soát hệ thống siêu thị, chợ trên địa bàn để từ đó có kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ, nhất là phát triển chợ đầu mối, tạo thuận lợi cho việc mua bán, góp phần chỉnh trang hệ thống chợ theo hướng sạch, đẹp, văn minh.

c) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng. Phát triển các sàn thương mại điện tử, kênh phân phối mới, các hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại.

d) Có giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hóa, quản lý giá đầu vào các loại vật tư nông nghiệp, giá cả nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc niêm yết giá bán hàng tại các cơ sở kinh doanh, kịp thời xử lý đối với các cơ sở có biểu hiện đầu cơ găm hàng đối với mặt hàng xăng, dầu, phân bón, vật tư nông nghiệp và các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2023.

3. Lĩnh vực giao thông

Có giải pháp khả thi, phù hợp để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, kẹt xe ở các giao lộ, khẩn trương thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

4. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

a) Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở thành thị và nông thôn. Tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại rác thải tại nguồn, thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật để hạn chế ô nhiễm môi trường nông thôn.

b) Rà soát, giải quyết những vấn đề tồn đọng đối với các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố theo các quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và quyền lợi chính đáng của người dân. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các dự án khu dân cư.

c) Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố đạt mục tiêu, hiệu quả, đúng đối tượng, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng ngừa lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân và tạo mỹ quan đô thị.

5. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc, nhất là chăn nuôi heo thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong chăn nuôi, vệ sinh thú y để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi của thành phố.

b) Quan tâm thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2021 - 2025, nhằm phát triển các vùng chuyên canh, khuyến cáo nông dân sản xuất theo quy hoạch, kết hợp với đầu tư hạ tầng về giao thông, điện, nước phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy.

c) Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo nông sản sạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố, cũng như tổ chức triển khai nhanh Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã được thông qua tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố.

d) Phối hợp Viện cây ăn quả Miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu, xây dựng bộ giống cho các ngành hàng nông sản chủ lực, ứng dụng khoa học công nghệ để lai tạo giống mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố trong việc bảo tồn các loài gen quý hiếm, cung ứng giống cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của nông dân.

đ) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với những sản phẩm cụ thể, có hiệu quả thiết thực để chuyển giao cho nông dân, tạo sức bật cho khu vực nông thôn và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp đô thị, đồng thời chú trọng nền sản xuất nông nghiệp của thành phố theo hướng nông nghiệp xanh.

6. Lĩnh vực y tế

a) Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập, nhất là các bệnh viện chuyên khoa và trung tâm của hệ thống y tế thành phố, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và xử

lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Tổ chức thực hiện nghiêm việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế đúng quy định pháp luật, phòng ngừa tham nhũng, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị, không làm gián đoạn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

b) Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh, tránh tình trạng nợ đọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở y tế công lập và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

7. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

a) Tổ chức rà soát, bổ sung tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự kiện tiêu biểu vào danh mục ngân hàng tên đường và công trình công cộng. Đồng thời, đánh giá thực trạng các tuyến đường đã được đặt tên nhưng chưa phù hợp, chưa tương xứng giữa quy mô tuyến đường với ý nghĩa, tầm quan trọng của nhân vật, sự kiện lịch sử để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quy định.

b) Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở xã, phường, thị trấn, qua đó kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, người có năng khiếu trên lĩnh vực này từ cơ sở.

c) Đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy. Tổ chức đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch, tích hợp việc quy hoạch đầu tư hạ tầng du lịch vào Quy hoạch chung thành phố. Xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển có hiệu quả các loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, chấn chỉnh các hoạt động du lịch tự phát bằng đường thủy, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, ứng xử văn minh đối với du khách.

8. Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, đô thị thông minh theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, cần tuyên truyền để đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức của thành phố; đồng thời, tập trung đầu tư 04 trụ cột chính là thiết lập cơ sở dữ liệu trên tất cả lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, xây dựng phần mềm dùng chung, phát triển hạ tầng kỹ thuật an toàn, đồng bộ và đảm bảo nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số.

9. Lĩnh vực tư pháp

Chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là khâu thẩm định của Sở Tư pháp; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp nâng cao chất lượng phản biện; biên tập Sổ tay điện tử về hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đưa lên Cổng thông tin điện tử thành phố. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xin chủ trương xây dựng nghị quyết, soạn thảo, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, báo cáo đánh giá tác động của chính sách,... để bảo đảm chất lượng và tiến độ, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tránh việc phải lùi thời gian trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và nguyện vọng của Nhân dân.

10. Lĩnh vực thanh tra

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra, nhất là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thanh tra nội bộ như: Thanh tra việc công khai hoạt động của các cơ quan, các thủ tục hành chính, ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn,... nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

11. Về hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố

Có giải pháp nâng cao hiệu quả xét xử, đảm bảo nhanh, chính xác, minh bạch trong xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế thấp nhất các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng thẩm phán, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, áp dụng pháp luật thông suốt, tạo niềm tin công lý, bảo vệ quyền công dân.

12. Về hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

Thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ thi hành án dân sự, hành chính tại địa phương trong thời gian tới.

13. Về hoạt động của Cục Thi hành án dân sự thành phố

Thực hiện việc xác minh tài sản, điều kiện thi hành của người phải thi hành án đảm bảo khách quan, trung thực, đúng trình tự, thủ tục nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Thường xuyên nhắc nhở chấp hành viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra tiêu cực trong nội bộ, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về xác minh trong thi hành án dân sự.

14. Đối với nhóm nội dung được cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm chất vấn nhưng chưa có điều kiện trả lời tại Hội trường như: Vấn đề tập kết, vận chuyển, thu gom, phân loại và xử lý rác thải hoặc những nội dung trả lời chất vấn còn thiếu, chưa đầy đủ thì Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm trả lời hoặc chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành trả lời bằng văn bản, đối với vấn đề nâng cao kết quả thi hành án dân sự thì Cục Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, gửi Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để thông tin đến cử tri.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, giám sát việc thực hiện những lời hứa của Ủy ban nhân dân và các sở, ngành theo Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Cục Thi hành án dân sự thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo; Trung tâm lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ; Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiếu